



## วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ปี B

(วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 2018)

**พี่น้องที่รัก** วันนี้พระศาสนจักรทำการสมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าหรือศีลมหาสนิท ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรัก จุดประสงค์หลักของวันสมโภชนี้คือ เพื่อระลึกถึงพระเยซูเจ้าผู้ทรงยอมสละชีวิตพระองค์เองเพื่อความรอดพ้นของมวลมนุษย และคำสั่งของพระองค์ที่ให้เราทำการรื้อฟื้นสิ่งทีพระองค์ได้ทรงกระทำระหว่างอาหารค่ำมื้อสุดท้าย

ในพระวรสารวันนี้นักบุญมาระโกเล่าให้เราฟังว่า “ขณะที่ทุกคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร ทรงบิขนมปัง ประทานให้เขาเหล่านั้น ตรัสว่า ‘จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา’” (มก 14:22) “แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย ตรัสขอบพระคุณ ประทานให้เขาและทุกคนดื่มจากถ้วยนั้น พระองค์ตรัสกับเขาว่า “นี่เป็นโลหิตของเรา โลหิตแห่งพันธสัญญาที่หล่อออกเพื่อคนจำนวนมาก” (มก 14:23-24) พระดำรัสเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้เรากินพระกายและดื่มพระโลหิตของพระองค์เพื่อเราจะได้รับความรอดพ้นทีพระองค์ทรงสัญญาไว้

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป และปังที่เราจะให้ก็คือเนื้อของเราเพื่อให้โลกมีชีวิต” (ยน 6:51) และพระองค์ทรงอธิบายต่อไปอีกว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กินเนื้อของบุตรแห่งมนุษย์และไม่ดื่มโลหิตของเรา ท่านจะไม่มีชีวิตในตนเอง ผู้ที่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเรา ก็มีชีวิตนิรันดร เราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย เพราะเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้” (ยน 6:53-55) เราต้องเข้าใจว่าเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเริ่มพระดำรัสของพระองค์ด้วยคำว่า “เราบอกความจริง” พระองค์กำลังชี้ไปยังบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญสูงสุดซึ่งผู้ฟังไม่อาจมองข้ามได้

คริสตชนบางคนอาจบอกว่า “ผมมีความเชื่อในพระเยซูเจ้า ดังนั้น ผมจะได้รับชีวิตนิรันดรอย่างแน่นอน” หรือคนอื่นอาจบอกว่า “ผมได้รับศีลล้างบาปและกลายเป็นสิ่งสร้างใหม่ของพระเจ้าแล้ว ด้วยเหตุนี้ ผมจะได้รับความรอดพ้นในวาระสุดท้ายอย่างแน่นอน” เชื่อเถอะ トラบใดที่เรายังไม่ได้รับพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าโดยทางศีลมหาสนิท เราจะไม่ได้รับชีวิตนิรันดร เราอาจกลายเป็นสิ่งสร้างใหม่ด้วยการตาย ถูกฝัง และกลับคืนชีพพร้อมกับพระเยซูเจ้า แต่วิญญาณของเราไม่อาจมีชีวิตในตนเองโดยปราศจากพระกายและพระโลหิตขององค์ “ถ้าท่านไม่กินเนื้อของบุตรแห่งมนุษย์และไม่ดื่มโลหิตของเรา ท่านจะไม่มีชีวิตในตนเอง” (ยน 6:53) จำไว้เสมอว่าความเชื่ออย่างเดียว หรือศีลล้างบาปอย่างเดียว หรือศีลอภัยบาปอย่างเดียว หรือแม้แต่ศีลมหาสนิทอย่างเดียวไม่

สามารถช่วยใครให้รอดพ้นได้ เราต้องมีความเชื่อและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดังกล่าวตามลำดับอย่างเหมาะสมเพื่อเข้าสู่ชีวิตนิรันดรในพระอาณาจักรของพระเจ้า

ศีลมหาสนิทเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า ความรอดพ้นและชีวิตนิรันดรในพระอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งถือว่าเป็นของประทานจากพระเจ้านั้นมาถึงเราโดยทางพระเยซูเจ้า ถ้าพระเยซูเจ้าไม่ดีพอสำหรับเราและเราปฏิเสธที่จะรับพระองค์ในศีลมหาสนิท เราคงหมดหวังที่จะรับความรอดพ้นและชีวิตนิรันดรร่วมกับพระองค์อย่างแน่นอน ปราศจากพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า ชีวิตของเราล้มเหลวและเราต้องสูญเสียชีวิตนิรันดรอย่างสิ้นเชิง

ในบทอ่านแรกวันนี้ โดยทางโมเสสประชาชนชาวอิสราเอลได้รับทราบและปฏิบัติตามพระวาจาและข้อกำหนดต่างๆ ที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกเขา และโดยทางเลือดของสัตว์ที่พวกเขาได้ฆ่าเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์ พวกเขาได้รับการอภัยบาป อย่างไรก็ตาม เครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิมเหล่านี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะพวกเขาต้องกระทำแบบเดียวกันนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไม่วันสิ้นสุด แต่ในพันธสัญญาใหม่โดยการถวายบูชาที่สมบูรณ์แบบของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน เราได้รับความรอดพ้นที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ได้ทรงสัญญาไว้กับบรรพบุรุษของเราในพันธสัญญาเดิม ในฐานะบุตรชายหญิงของพระเจ้า เมื่อเราได้ตายพร้อมกับพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน ได้ถูกฝังพร้อมกับพระองค์ และได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์แล้ว เราได้กลายเป็นสิ่งสร้างใหม่ เมื่อได้กลายเป็นสิ่งสร้างใหม่แล้ว เราต้องประพฤติตนให้สมกับเป็นสิ่งสร้างใหม่ของพระเจ้าด้วยเช่นกัน

นักบุญยากอบบอกว่า “ท่านคิดว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้เหตุผลหรือว่า ‘พระเจ้าทรงรักจิตอย่างหวงแหน จิตที่พระองค์ประทานให้สถิตในเรา?’” (ยาก 4:5) แน่แน่นอน พระเจ้าทรงรักจิตที่พระองค์ประทานให้สถิตในเราอย่างหวงแหน โดยทางพระเยซูเจ้า เรากลายเป็นพระวิหารที่มีชีวิตของพระองค์ ในฐานะสิ่งสร้างใหม่ของพระเจ้า เราได้รับการเรียกให้ส่องแสงในโลกที่มีตมมเพื่อว่าพระจิตของพระเยซูเจ้าจะแสดงองค์ผ่านทางตัวเรา เมื่อมีแสงสว่างของพระเยซูเจ้าในตัวเราแล้ว เราได้รับการเรียกให้นายแสงออกไปโดยทางความคิด คำพูด และการกระทำของเรา

**พี่น้องที่รัก** โดยทางศีลมหาสนิทซึ่งเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า เรามีความหวังและหลักประกันสำหรับชีวิตนิรันดร โดยทางพระกายและพระโลหิตของพระองค์ เราสามารถพบพลังและความเข้มแข็งในการต่อสู้กับศัตรูฝ่ายจิตของเราบนโลกนี้ด้วยความเพียรทน ทั้งนี้ก็เพื่อว่าขณะที่เรายังอยู่บนโลกนี้ เราจะได้เป็นของโลกนี้อีกต่อไป ในมิสซาววันนี้ให้เราขอบพระคุณพระเยซูเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นพิเศษสำหรับพระกายและโลหิตของพระองค์ที่เป็นหลักประกันสำหรับความรอดพ้นและชีวิตนิรันดรในเมืองสวรรค์ของเรา จำไว้เสมอว่าในฐานะสิ่งสร้างใหม่ของพระเจ้า เราแต่ละคนได้รับเรียกให้บำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตของเราด้วยศีลมหาสนิทเพื่อว่าพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าจะเปลี่ยนเราให้ละม้ายคล้ายกับพระองค์นับวันยิ่งมากขึ้น **ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน**